

THÁI BÌNH

# Bứt phá trong thu hút đầu tư

Từ thứ hạng 36 năm 2006 - thời điểm lần thứ hai thực hiện đánh giá và xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), trải qua 14 năm, Thái Bình đã vươn lên vị trí 25 vào năm 2020. Đây là năm thứ tư liên tiếp tỉnh tăng thứ hạng PCI. Đóng góp vào kết quả đó phải kể đến hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020, từ đó tạo bứt phá trong thu hút đầu tư vào tỉnh.



Đến nay, Thái Bình đã thu hút được 92 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH Innoflow Vina (cụm công nghiệp Đô Lương, huyện Đông Hưng).

Tích cực triển khai

Ngay sau khi Nghị quyết số 01 được ban hành, việc học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền được tổ chức thực hiện sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị

- xã hội của tỉnh, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên đối với công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trên cơ sở Nghị quyết số 01, Tỉnh ủy, HĐND, UBND

tỉnh đã ban hành nhiều văn bản thể chế hóa, đặc biệt là quy định của Tỉnh ủy về cơ chế giải trình trước cấp ủy, tổ chức đảng của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và quy định của UBND tỉnh về trách nhiệm người đứng đầu, công chức, viên chức

trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực, từ đó giúp từng cơ quan, đơn vị, cá nhân được phân công chủ trì chịu trách nhiệm về thực hiện các chỉ số thành phần của PCI nhận rõ được khuyết điểm, hạn chế để có các giải pháp nâng cao chất lượng các chỉ số trong những năm tiếp theo.

Ông Tô Xuân Thứ, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01, huyện Đông Hưng luôn chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt là những người đang thực thi công vụ hiểu được tầm quan trọng của Nghị quyết, từ đó tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tích cực tham gia đầu tư vào huyện. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Đông Hưng có 125 doanh nghiệp vụ và nhỏ được thành lập; thu hút được 2 nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ nghiệp Đô Lương, cụm công nghiệp

Đông La và 31 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp, từ đó nâng tổng số dự án toàn huyện lên 110 dự án, tạo việc làm cho hơn 21.000 lao động.

Không chỉ triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn tỉnh, công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01 cũng được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chú trọng thực hiện với 2 cuộc giám sát, 2 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát chuyên đề đối với 63 tổ chức đảng và 3 đảng viên; thông qua đó đã chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, khuyết điểm từ đó chỉ ra những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết.

Cụ thể hóa bằng hành động thiết thực

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 01, trong công tác cải cách hành chính, tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả các huyện, thành phố. UBND tỉnh ban hành khoảng 500 văn bản các loại trong giai đoạn 2016 - 2020 nhằm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn. Tỉnh cũng đã rà soát, đơn giản hóa gần 1.200 lượt thủ tục hành chính, cắt giảm tối thiểu 40% thời hạn giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của trung ương; tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục

vụ hành chính công tỉnh đạt 99%. Đến nay, tỉnh đã cập nhật hơn 1.500 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, triển khai tích hợp hơn 500 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được các doanh nghiệp đánh giá rất cao bởi đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh.

Không chỉ chú trọng cải cách thủ tục hành chính, để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, thời gian qua, tỉnh còn ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi hỗ trợ thu hút đầu tư như: cơ chế, chính sách hỗ trợ mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn đến năm 2020; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, vùng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trong Khu kinh tế Thái Bình, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030... Ngoài ra, tỉnh cũng quan tâm tăng cường tác động tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực; không ngừng nâng cao hiệu quả gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp, từ đó cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất.

Chuyển biến mạnh mẽ trong thu hút đầu tư

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã coi cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện song song và lồng ghép với các nhiệm vụ chuyên môn khác, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh, đưa tỉnh trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 trong thời gian qua, đó là chỉ số PCI của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020 ngày càng được cải thiện. Từ tổng điểm 57,72 và thứ hạng số 40 vào năm 2016, đến năm 2020 đã tăng 15 bậc, xếp thứ 25 với tổng điểm 64,02, tăng 6,3 điểm so với năm 2016 và xếp thứ 5/11 các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng. Một số chỉ tiêu thành phần của PCI có sự cải thiện đáng kể và gia tăng điểm số như: chỉ phí gia nhập thị trường (đứng thứ 2/63 tỉnh, thành phố), tính minh bạch (đứng thứ 19/63 tỉnh, thành phố), cạnh tranh bình đẳng (đứng thứ 26/63 tỉnh, thành phố). Cùng với đó, tỉnh cũng thu hút được nhiều dự án của các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư như: dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình với tổng vốn đầu tư 2.132 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái với tổng vốn

đầu tư gần 3.900 tỷ đồng; nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô của Công ty TNHH Toyota Gosei Hải Phòng với tổng vốn đầu tư 830 tỷ đồng; nhà máy sản xuất hệ thống dây dẫn và các cụm thiết bị điện ô tô của Công ty TNHH Yazaki Việt Nam với tổng vốn đầu tư 780 tỷ đồng...

Từ hiệu quả đó nên của qua, tại kỳ họp thứ 23, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thái Bình tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX trên cơ sở có bổ sung nhiều nhiệm vụ, giải pháp mới bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bổ sung các giải pháp về quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, giải pháp về nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư bảo đảm chuyên nghiệp, bài bản hơn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; bổ sung các giải pháp về nâng cao năng lực, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm cải tiến khâu thực hiện thủ tục hành chính về đầu tư, xét duyệt hồ sơ thu hút đầu tư và cán bộ tư duy, cách làm mới, phương pháp mới nhất là đổi mới những nội dung cũ lạc hậu, lỗi thời; bổ sung giải pháp tranh thủ sự hỗ trợ của các nhà đầu tư, của các bộ, ngành trung ương, của Chính phủ nhằm quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Thái Bình, tạo sự đột phá trong thời gian tới.

MINH HƯƠNG

## Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đón nhà đầu tư vào khu công nghiệp Liên Hà Thái

Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái là một hạng mục đầu tư trong dự án KCN - đô thị - dịch vụ Liên Hà Thái (Thái Thụy). Đây là dự án trọng điểm mở đường phát triển Khu kinh tế Thái Bình và được kỳ vọng tạo sự đột phá trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB), đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, sớm thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN Liên Hà Thái là quyết tâm của cả hệ thống chính trị và mong muốn của mỗi người dân hiện nay.

Cũng như nhiều hộ dân khi được thông báo có dự án KCN Liên Hà Thái đầu tư trên địa bàn xã, ông Bùi Văn Huyền, thôn Cam Hòa, xã Thụy Liên rất phấn khởi. Để phục vụ dự án, gia đình ông bị thu hồi 8 sào ruộng cấy 2 vụ lúa/năm. Sau khi cơ quan chức năng kiểm đếm, công khai

phương án đền bù GPMB, gia đình ông đồng thuận bàn giao đất cho dự án. Ông Huyền chia sẻ: Làm nông nghiệp hiệu quả kinh tế không cao và bây giờ rất thiếu nhân lực. Nếu có dự án công nghiệp về địa phương thì chẳng những con cháu có việc làm tại chỗ, không phải đi xa, thu nhập của chúng tôi sẽ cao gấp nhiều lần so với làm nông nghiệp. Chúng tôi đồng thuận bàn giao lại đất cho dự án với mong muốn cuộc sống được nâng lên, không phải "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".

Không riêng gia đình ông Huyền, hàng trăm hộ dân của xã Thụy Liên trong vùng dự án cũng vui vẻ bàn giao đất để nhà đầu tư xây dựng KCN Liên Hà Thái. Ông Phạm Hồng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thụy Liên cho biết: Mặc dù địa phương có diện tích thu hồi, đền bù GPMB phục vụ dự án KCN rất lớn nhưng đến nay công tác GPMB

cho dự án này cơ bản đã hoàn thành. Có được kết quả đó là do chúng tôi đã thông tin công khai, minh bạch, dân chủ và giải thích cho họ rõ quyền lợi, nghĩa vụ trong thực hiện công tác GPMB, nhất là lợi ích khi dự án được đầu tư trên địa bàn. Cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện, bà con nhân dân thấy yên tâm, phấn khởi làm theo. Nhân dân chỉ mong dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con.

KCN Liên Hà Thái (GiP1) có tổng diện tích gần 600ha nằm trên địa bàn xã Thụy Liên và thị trấn Diêm Điền. Tổng vốn đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khoảng 3.885 tỷ đồng. Theo quy hoạch, đây là KCN tổng hợp đa ngành, công nghiệp công nghệ

ưu tiên thu hút đầu tư gồm điện, điện tử, công nghệ thông tin, phần mềm tin học, công nghiệp cơ khí, lắp ráp chế tạo máy, tự động hóa, công nghiệp ô tô, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ công nghiệp, công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm đồ uống, dược phẩm, thực phẩm chức năng và sản xuất thiết bị y tế công nghệ cao. Đó là những ngành nghề sản xuất công nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao và thân thiện với môi trường.

Ông Phạm Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Để KCN Liên Hà Thái sớm hiện hữu, thu hút các dự án thứ cấp vào hoạt động, ngay sau khi KCN được thành lập, địa phương đã tập trung cao độ cho công tác GPMB. Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo GPMB; UBND huyện thành lập tổ công tác hỗ trợ GPMB dự án KCN Liên Hà Thái. Ngoài cán bộ chuyên

môn của huyện, chúng tôi huy động, trưng dụng cán bộ địa chính của một số địa phương tham gia công tác đo đạc, trích lục, quy chủ, kiểm đếm và xây dựng phương án hỗ trợ, đền bù GPMB. Cùng với niềm ý công khai quy hoạch, thông tin dự án, phương án GPMB, huyện cũng huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động, tăng cường đối thoại với người dân để kịp thời phổ biến chính sách pháp luật, giải thích quyền lợi và nghĩa vụ của người dân trong công tác GPMB tạo sự đồng thuận cùng thực hiện.

Đến ngày 28/8, huyện Thái Thụy đã hoàn thành GPMB đối với diện tích 93,7ha đợt 1 để nhà đầu

tư triển khai xây dựng hạ tầng kịp phục vụ đón 2 dự án thứ cấp FDI lớn là Greenworks và Lotes vào đầu tư với tổng giá trị đăng ký đầu tư khoảng 320 triệu USD. Hiện nay, địa phương đang tập trung triển khai kiểm đếm, trình thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, niêm yết công khai phương án GPMB và tiến hành chi trả tiền cho người dân bị thu hồi đất. Thái Thụy phấn đấu hoàn thành công tác GPMB toàn bộ diện tích đất còn lại của dự án KCN Liên Hà Thái gồm 309,01ha đợt 2 và 196,04ha đợt 3, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư hạ tầng trước ngày 30/9.

Sớm hoàn thành công tác GPMB là điều kiện quan trọng giúp nhà đầu tư thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và xúc tiến thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động trong KCN Liên Hà Thái. Theo nhiều nhà đầu tư đánh giá, KCN Liên Hà Thái có nhiều thế mạnh và chính sách đầu tư hấp dẫn bậc nhất hiện nay. Ngoài vị trí đắc địa, giao thông kết nối thuận lợi cả đường bộ, đường thủy và hàng không; KCN này còn có quỹ đất phát triển công nghiệp lớn với khoảng hơn 400ha; hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại, trải thảm đón nhà đầu tư thứ cấp. Các nhà đầu tư thứ cấp còn được hưởng 6 chính sách ưu đãi đầu tư mà tỉnh ban hành nhằm khuyến khích khi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình. Theo tính toán của đơn vị tư vấn lập quy hoạch, mỗi năm, khu chức năng này sẽ đóng góp cho ngân sách của tỉnh trên 430 tỷ đồng và tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 50.000 lao động.

KHẮC ĐUẤN



Công ty Cổ phần Green i-Park - nhà đầu tư hạ tầng huy động nhân lực, máy móc thi công hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Liên Hà Thái.

### Công văn số 3892/UBND-KGVX, ngày 1/9/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến chum ca bệnh tại tỉnh Nam Định

Ngày 31/8/2021, trên địa bàn huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định phát hiện 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho nhân dân trong tỉnh; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trước, trong và sau dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Văn bản số 1863/SYT-NVY ngày 1/9/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

- Từ 18 giờ, ngày 1/9/2021:
  - Tam thời dừng hoạt động của các bến khách ngang sông tiếp giáp giữa tỉnh Thái Bình với tỉnh Nam Định. Giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải khẩn trương triển khai thực hiện.
  - Không tiếp nhận công dân đang sinh sống hoặc công tác, học tập tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vào tỉnh. Giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Tổ Công tác liên ngành của tỉnh triển khai thực hiện.
- Giám đốc Sở Y tế:
  - Chỉ đạo thông báo khẩn tìm người từ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định sang Thái Bình và người Thái Bình sang huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định từ ngày 18/8/2021 đến ngày 31/8/2021.
  - Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện, thành phố: Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ các trường hợp người dân từ ngày 18/8/2021 đến ngày 31/8/2021 đã sang Nam Định hoặc có tiếp xúc với người Nam Định và những người làm việc tại các bến khách ngang sông sang tỉnh Nam Định.
  - Chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường kiểm tra, rà soát phân loại, tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho toàn bộ người bệnh, người nhà người bệnh nhân từ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và những người có liên quan đã, đang khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các cơ sở khám chữa bệnh.
- Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông khẩn trương thông tin, tuyên truyền để nhân dân biết, đồng thuận, tự giác thực hiện.
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thông báo, lập danh sách, quản lý chặt chẽ, theo dõi sức khỏe đối với công nhân là người Thái Bình làm việc tại tỉnh Nam Định đi về trong ngày. Nhận Công văn này, yêu cầu các đồng chí khẩn trương triển khai thực hiện.

### THÔNG BÁO KHẨN SỐ 12

Những người đến huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định hoặc tiếp xúc với người ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trong khoảng thời gian từ ngày 18/8/2021 đến ngày 1/9/2021, liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất, các số đường dây nóng và tiếp nhận thông tin phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, huyện, xã để được hỗ trợ và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

DANH SÁCH ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ TIẾP NHẬN THÔNG TIN

TT	ĐƠN VỊ	SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG
1	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình	02273836722.
2	Trung tâm Y tế thành phố Thái Bình	0987631599 hoặc 0822682399
3	Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà	02273861224 hoặc 0987923219
4	Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ	0838101678 hoặc 0978098797
5	Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng	0912675916 hoặc 0332287777
6	Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy	0987638086 hoặc 0983131997
7	Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư	02273616202
8	Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải	0984366671 hoặc 0347547496
9	Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương	0914893267 hoặc 0352582118

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH